

เงื่อนไขและแนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ฯ ประจำปี 2556

แขนงเวชศาสตร์การbins สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

เงื่อนไข	หนังสืออนุมัติ	วุฒิบัตร
1. คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร ฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 2. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การbins ของกองทัพอากาศ หรือจากต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การbins ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การbins 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 2. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การbins ตรงตามหลักสูตรของแพทยสภา จากสถาบันเวชศาสตร์การbins กรมแพทยทหารอากาศ โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลา การฝึกอบรมทั้งหมด - ผ่านการประเมินผลการอบรมในแต่ละชั้นปี (ปี1-ปี3) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 80%
2. การขอและออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร ฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยื่นเอกสารต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตามกำหนดการประกาศของแพทยสภา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คำขอ ฯ ตามแบบที่แพทยสภากำหนด - หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ฯ - ประวัติการอบรมศึกษา การปฏิบัติงานและดูงาน 2. สำนักงานเลขาธิการรวบรวมคำขอ ฯ และหลักฐานต่างๆ ส่งให้อนุกรรมการสอบ ฯ เพื่อประเมินคุณสมบัติ และ แจ้งให้ผู้ขอทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยื่นเอกสารต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตามกำหนดการประกาศของแพทยสภา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คำขอ ฯ ตามแบบที่แพทยสภากำหนด - หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ฯ - ประวัติการอบรมศึกษา การปฏิบัติงานและดูงาน 2. สำนักงานเลขาธิการรวบรวมคำขอ ฯ และหลักฐานต่างๆ ส่งให้อนุกรรมการสอบ ฯ เพื่อประเมินคุณสมบัติ และ แจ้งให้ผู้ขอทราบ

เงื่อนไขและแนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ฯ ประจำปี 2556

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เงื่อนไข	หนังสืออนุมัติ	วุฒิบัตร
<p>3. ผู้ที่ยื่นคำขอฯ ต้องสอบความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก อนุกรรมการสอบฯ ตามเงื่อนไข หรือระเบียบ ที่กำหนดไว้</p>	<p>3. กำหนดการสอบปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มิถุนายน โดยประกอบด้วย สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์</p> <p>4. แพทยสภาจะพิจารณาเพื่อออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แก่ผู้สอบผ่านตามประกาศ</p> <p>- อยู่ในดุลพินิจของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน</p>	<p>3. กำหนดการสอบปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มิถุนายน โดยประกอบด้วย สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์</p> <p>4. แพทยสภาจะพิจารณาเพื่อออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แก่ผู้สอบผ่านตามประกาศ</p> <p>- ต้องผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์</p> <p>- ผู้ที่สอบผ่าน คือผู้ที่สอบผ่าน ทั้งข้อเขียน ปฏิบัติ และ สัมภาษณ์ โดยอนุกรรมการสอบฯ เสนอผลการสอบ ให้แพทยสภาพิจารณา</p>